



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยน่าน

ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี
วิทยาลัยน่าน และผู้มีสิทธิลงคะแนนนิยมจากประชาคมภายในคณะ

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยน่าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗ ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ และคำสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ที่ ๑๐/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยน่าน ลงวันที่
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีวิทยาลัยน่าน และมีสิทธิลงคะแนนนิยมจากประชาคมภายในคณะ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
หากประสงค์ที่จะแก้ไขรายชื่อสามารถแจ้งขอแก้ไขได้ที่สำนักงานวิทยาลัยน่านและสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ระหว่างวันที่ วันจันทร์ที่ ๔ - วันพฤหัสบดีที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และผู้มีสิทธิลงคะแนนนิยมสามารถแจ้งขอใช้สิทธิลงคะแนน
ล่วงหน้าระหว่างวันจันทร์ที่ ๕ - วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ยกเว้น
วันหยุดราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางวรรณชนันท์ พงศ์สุรางค์)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยน่าน

ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยมจากประชาคมภายในคณะ

ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยน่าน

(บุคลากรสายวิชาการ)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	พจอ.วิวัฒน์ โสฬ์หิรัญ	อาจารย์	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
2	นางสุนธรา คชฤทธิ์	อาจารย์	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
3	นางสาวปองขวัญ สร้างทุกข์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
4	นายเจนนภนต์ ภาคภูมิ	อาจารย์	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
5	นางสาวลัดดา ศรีอัมพรเอกกุล	อาจารย์ ดร.	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
6	นายภูติท เรืองรอง	อาจารย์	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
7	นายพิภพ มณีจำนงค์	อาจารย์	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
8	นายอิทธิโชตน์ โชติคุณท์พันธุ์	อาจารย์	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
9	นางสาวภัทรสุดา กันใจแก้ว	อาจารย์	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
10	นายพลกฤต รักจุล	อาจารย์	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
11	นางนิลุบล วรวิษณุธนเลิศ	อาจารย์	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
12	นายกฤษดากร เพ็ชรดิษฐ์	อาจารย์	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
13	นางสาวสิริวิมล อินผ่อง	อาจารย์	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม

ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยมจากประชาคมภายในคณะ
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยน่าน
(บุคลากรสายสนับสนุน)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นางแคทลียา ดาใจคำ	นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
2	นายปรีชา สะพานทอง	วิศวกร	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
3	นางสาวปานจรี นามวงศ์	บรรณารักษ์	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
4	นางปภาภรณ์ ปินตามูล	นักวิชาการศึกษา	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
5	นายกิตติพงษ์ ใจคำ	นักวิชาการศึกษา	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
6	นางนิติพร ป่องแก้ว	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
7	นายสิงห์ทอง อินบรรเลง	พนักงานขับรถยนต์	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
8	นายสิทธิพล แก้วมา	พนักงานขับรถยนต์	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
9	นายสายชล สิงห์แสง	พนักงานรักษาความปลอดภัย	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
10	นางสุพิน คำมี	พนักงานทั่วไป	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
11	นางสาวศศิธร แก้วมา	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
12	นางบัวแหวน ยอดไค้	พนักงานทั่วไป	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
13	นายบรรพหัต วรรณพรม	พนักงานรักษาความปลอดภัย	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
14	นายมงคล ชุ่มวงศ์	พนักงานรักษาความปลอดภัย	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
15	นายทวีศักดิ์ จันนะชัย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม
16	ว่าที่ รต.หญิงพัชนีพร ใจเดช	นักวิชาการศึกษา	ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนนิยม